

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra hiện trường, xử lý đề xuất xin chủ trương đầu tư nâng cấp sửa chữa cầu Hội, thôn Lương Quý Phú, xã Lộc Điền

Kính gửi: UBND huyện Phú Lộc.

Thực hiện nội dung Công văn số 5862/UBND-XD ngày 20/12/2022 của UBND huyện Phú Lộc về việc xin đầu tư nâng cấp sửa chữa cầu hội thôn Lương Quý Phú, xã Lộc Điền theo nội dung đề xuất của UBND xã Lộc Điền tại Tờ trình số 793/TTr-UBND ngày 07/12/2022. Sau khi kiểm tra thực địa tại hiện trường và thống nhất ý kiến của các thành phần tham gia, Phòng Kinh tế và Hạ tầng kính báo cáo UBND huyện kết quả cụ thể như sau:

1. Về kết quả kiểm tra hiện trường:

Tại cầu Hội, nằm trên tuyến đường liên thôn phục vụ đi lại và sản xuất cho các hộ dân của 03 thôn Lương Quý Phú, Miêu Nha, Sur Lỗ, xã Lộc Điền do đã được đầu tư xây dựng từ lâu, qua quá trình sử dụng và ảnh hưởng của mưa lũ đợt cuối năm 2022 đã khiến nhiều hạng mục bị hư hỏng; trong đó, tại vị trí 02 mố cầu và nền đường dẫn lên cầu hiện tại đã bị xói lở với kích thước khoảng 2,5x5x3m, dẫn đến việc dầm và mố cầu, đường dẫn mất liên kết với nhau. Đồng thời, trên cầu không có hệ thống lan can bảo vệ và hệ thống trụ tiêu dọc hai bên đường dẫn lên cầu đã bị gãy đổ, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất của người dân trong khu vực. Hiện nay, UBND xã Lộc Điền đã rào chắn lại khu vực nêu trên và dán biển cảnh báo để người dân được biết, tuy nhiên việc khắc phục chỉ mang tính tạm thời.

Qua kiểm tra, khảo sát, đề xuất quy mô dự kiến sửa chữa, xây dựng mới lại 02 mố cầu bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M300 với kích thước khoảng 2,5x5x3m, bù vênh bản mặt cầu đã bị xuống cấp và bố trí hệ thống lan can cầu, trụ tiêu dọc hai bên đường dẫn lên cầu trong khu vực. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng **350.000.000 đồng** (bằng chữ: ba trăm năm mươi triệu đồng).

2. Kiến nghị, đề xuất:

Với tình hình cấp thiết nêu trên, trước mắt đề nghị UBND xã Lộc Điền có phương án xử lý, khắc phục tạm thời tại khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Về lâu dài, để đảm bảo an toàn giao thông, kết nối tuyến đường liên thôn huyết mạch của 03 thôn Lương Quý Phú, Miêu Nha, Sur Lỗ, qua đó thuận tiện cho việc đi lại và sản xuất của người dân trong khu vực; đồng thời, do nguồn kinh phí của xã Lộc Điền hiện nay đang khó khăn, kính đề nghị UBND huyện chấp thuận chủ trương và bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa cầu Hội, thôn Lương Quý Phú, xã

Lộc Điền hoặc UBND huyện xem xét, hỗ trợ 60% kinh phí, UBND xã Lộc Điền đối ứng 40% kinh phí để triển khai thực hiện.

(Đính kèm Biên bản làm việc)

Trân trọng kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện./ .

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- UBND xã Lộc Điền;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Võ Đại Thắng